



**GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT**  
**Chi Bộ Đức Quốc e.V. (gemeinnütziger Verein) (Thành lập năm 1979 tại Hannover)**  
**Hội Phật Tử Việt Nam Tỵ nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức e.V.**  
**(gemeinnütziger Verein) (Thành lập năm 1978 tại Hannover)**  
**Pagode Viên Giác - Karlsruher - Str. 6 - 30519 Hannover**  
**Tel.: +49 -511-879630 / Fax.: +49-511-8790963 / Email: Info@viengiac.de**  
[www.viengiac.de](http://www.viengiac.de)

Phật Lịch 2561, Hannover ngày 1 tháng 1 năm 2018

Kính gửi: Quý Chư Tôn Đức, Quý Đạo Hữu Phật Tử và Quý Đồng Hương  
Trích yếu: Kính mời tham dự Khóa Tu Học Phật Pháp kỳ thứ 15 của HPTVNTN tại CHLB Đức

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Đức,  
Kính thưa quý Đạo Hữu Phật Tử và Quý Đồng Hương

Ở đời người ta thường nói: "Cây có cội, suối có nguồn", Phật Pháp tại Đức, Âu Châu và trên thế giới nói chung cũng không ngoài phạm trù đó. Riêng tại Cộng Hoà Liên Bang Đức, trước và sau khi thống nhất Đông Tây Đức, một đất nước mà người dân hầu hết là Thiên Chúa Giáo và Tin Lành, thế mà Phật Giáo Việt Nam đã được thành lập, duy trì và phát triển, cho đến nay, đã tròn 40 năm. Trong 40 năm đó, có biết bao nhiêu là dữ kiện, có biết bao nhiêu là khó khăn. Là người con Phật, chúng ta phải biết, do ai, do động lực nào và sự tuân tữ thành lập, phát triển và duy trì nền Phật Giáo như thế nào, trên quê hương xứ tuyết này.

Kính bạch Chư Tôn Đức,  
Kính thưa quý Đạo Hữu Phật Tử, Quý Đồng Hương và Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Đức Quốc,

Trong kinh Phật có viết, Thập Nhị Nhân Duyên là phép tu hành của Duyên Giác thừa, phép này chủ yếu quán sát tất cả các sự vật, cho đến luân hồi, đều do nhân duyên mà phát khởi, nhân duyên hội họp thì gọi là sanh, nhân duyên tan rã thì gọi là diệt, sự thật vốn không có cái gì sanh, cái gì diệt cả. Trên ý nghĩa đó, người Phật Tử cảm nhận được là chúng ta có nhân duyên lành, đó là vào năm 1977 Thầy Thích Như Điển đến Đức Quốc và theo bài hát "Kính Bổn Sư" do đệ tử thứ 5 của Thầy, có đoạn đã viết:

Khởi từ Tokyo đến Hannover - Lập Đạo Tràng Viên Giác hôm nay  
Thầy Hoàng Pháp đi khắp nơi - Gieo chủng tử Ánh Đạo sáng ngời

Thật vậy, Thầy đã đến Đức và hình như có một sự mầu nhiệm nào đó mà Thầy đã quyết định ở lại Đức và khi Thầy có Zulassung (Thư được phép nhập học Đại Học) của Đại Học Hannover, Thầy về Hannover năm 1978 và từ đó Thầy có ý định hoằng dương Ánh Đạo Vàng, hướng dẫn người Phật Tử Việt Nam Tỵ Nạn và cho Bà Con Phật Tử, khi bức tường ô nhục Berlin rơi xuống(9.11.1989) hiểu rõ được ý nghĩa sâu sắc về giáo lý của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích ca Mâu Ni là:

"Thầy dạy bảo cho chúng con, đem lòng từ độ khắp chúng sinh". **Hầu tri ân Thầy:**  
"Đây quý mến lòng tin yêu - chúng con xin dâng lễ dâng Thầy"

\* Hầu nêu lên những kỷ niệm vui buồn, những quá trình gầy dựng Tổ Chức Hội Phật Tử, vận động xây Chùa Viên Giác qua vạn phần khó khăn,  
\* Hầu nói lên lòng tri ân sâu sắc của người Phật Tử tại gia và Quý Thiện Hữu Tri Thức

Nhận được huấn từ của Hòa Thượng Bổn Sư, qua sự nhắc nhở và ủng hộ của Đại Đức Trụ Trì Chùa Viên Giác, chúng con, Hội Phật Tử Việt Nam Tỵ Nạn tại CHLB Đức, đứng ra tổ chức Khóa Tu Học Phật Pháp kỳ thứ 15 kết hợp Lễ Kỷ Niệm 40 năm xây dựng ngôi Già Lam Viên Giác Hannover và sự hình thành Hội Phật Tử Việt Nam Tỵ Nạn tại CHLB Đức

Chúng con, chúng tôi kính mời Chư Tôn Hòa Thượng Đại Đức Tăng Ni cùng quý Đạo Hữu, Quý Chi Hội, Đoàn Viên GDPT của các đơn vị tại CHLB Đức và khắp nơi, trước về tham dự Khóa Tu Học Phật Pháp kỳ thứ 15, sau cùng chúng con, chúng tôi chào mừng Lễ Chu Niên 40 năm thành lập Chùa Viên Giác và 40 năm hình thành Hội Phật Tử VNTN tại CHLB Đức.

Khóa Tu Học và Lễ 40 Năm Chu Niên sẽ được tổ chức trong 4 ngày vào dịp Lễ Pfingsten:

Thời gian: Từ thứ sáu ngày 18/05 đến thứ hai ngày 21/05/ 2018  
Địa Điểm: Viên Giác Tự  
Karlsruher -Str. 6  
30519 Hannover

Dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Phương Trượng Thích Như Điền, Thượng Tọa Thích Hoàng Khai, Tổng Thư Ký GHPGVNTN Âu Châu, Thượng Tọa Thích Minh Định Trụ Trì chùa Kim Quang tại Paris, Pháp, Đại Đức Thích Hạnh Giới đệ nhị Trụ Trì Tổ Đình Viên Giác kiêm cố vấn Giáo Hạnh GDPTVN tại Đức, Đại Đức Thích Hạnh Bổn, đệ tam quyền Trụ Trì chùa Viên Giác cùng chư tôn đức Tăng Ni trong Chi Bộ GHPGVNTN Đức Quốc.

Một lần nữa chúng con, chúng tôi kính xin Chư Tôn Đức và quý Bà Con Phật Tử ủng hộ tinh thần lẫn vật chất cho chúng con, hầu đem lại sự thành công viên mãn cho Khóa Tu Học cùng Lễ Chu Niên 40 năm Chùa Viên Giác và ngày thành Lập Hội Phật Tử tại Đức Quốc.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

TM. Hội Phật Tử VNTN tại CHLB Đức  
Hội Trưởng



Minh Dũng Nguyễn Văn Hùng

Bản sao kính gửi:

- \* HT Phương Trượng Chùa Viên Giác
  - \* ĐD Chi Bộ Trưởng
  - \* ĐD Cố Vấn Giáo Hạnh GDPT
- ‘ Để kính tường ‘

- \* Ban Hướng Dẫn GDPT
  - \* Quý thành Viên BCH Hội Phật Tử
  - \* Quý Chi Hội Phật Tử
- ‘ Để tường tri ‘

- \* Hồ sơ lưu

